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สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา 
 การประชุมเริ่มในเวลา ๑๐.๑๐ นาฬิกา ภายหลังการปรึกษาหารือ ท่ีประชุม
วุฒิสภา ได้เข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น 
ๆ ตามลําดับดังนี้ 

- คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษา ติดตาม ตรวจสอบการฟื้นฟูวิกฤตอุทกภัย วุฒิสภา
ขอขยายเวลาการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการ ฯ ออกไปอีก ๙๐ วัน  

    ท่ีประชุมเห็นชอบ 
- แต่งตั้งนายถาวร ลีนุตพงษ์ สมาชิกวุฒิสภาสรรหา ในคณะกรรมาธิการการพัฒนา

สังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา 
แทนตําแหน่งที่ว่าง  

- แต่งตั้งนายธันว์ ออสุวรรณ สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ใน
คณะกรรมาธิการการทหาร แทนตําแหน่งที่ว่าง 

   จากนั้นที่ประชุมได้เข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมเรื่องด่วนที่ ๑ เลือกรอง   
        ประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง แทนตําแหน่งที่ว่าง โดยนางพรทิพย์ โล่วีระ จันทร์ 
        รัตนปรีดา รองประธานวุฒิสภาคนที่สองในฐานะประธาน ฯท่ีประชุมและปฏิบัติ 
        หน้าท่ีแทนประธานวุฒิสภา ได้เริ่มขั้นตอนการเลือกตั้งตามข้อบังคับการประชุม ฯ  
        โดยให้สมาชิก ฯเสนอรายชื่อบุคคลให้สมาชิก ฯลงคะแนนเลือกตั้งเป็นรองประธาน   
        วุฒิสภา คนที่หนึ่งแทนตําแหน่งที่ว่าง โดยมีสมาชิก ฯ ท่ีได้รับการเสนอชื่อจํานวน    
        ๗ คนคือ 

๑. นายดิเรก ถึงฝั่ง สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดนนทบุรี 
๒. นายสุรเดช จิรฐิติเจริญ สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดปราจีนบุรี 
๓. นายสมัคร เชาวภานันท์ สมาชิกวุฒิสภาแบบสรรหา 
๔. หม่อมหลวงปรียพรรณ ศรีธวัช  สมาชิกวุฒิสภาแบบสรรหา 
๕. นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย สมาชิกวุฒิสภาแบบสรรหา 
๖. นายบุญชัย โชควัฒนา สมาชิกวุฒิสภาแบบสรรหา 
๗.  นายกฤช อาทิตย์แก้ว สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดกําแพงเพชร 
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ภายหลังการเสนอรายชื่อพร้อมผู้รับรองถกูต้องทั้ง ๗ คนในทีป่ระชุม ฯ ผู้
ถูกเสนอรายชื่อทั้งหมดได้แสดงวิสัยทัศน์ตามลําดับการจับสลากดังนี้  
หม่อมหลวงปรียพรรณ ศรีธวัช สมาชิกวุฒิสภาแบบสรรหา แสดง

วิสัยทัศน์วา่ ตนมีความมั่นใจถ้าได้รับเลือกเป็นรองประธานวุฒิสภาซ่ึงจะได้อยู่ใน
คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภาหรอืวิปวุฒิสภาด้วยในตําแหน่งประธาน ฯ
ก็จะดําเนนิให้การประสานความร่วมมือในการทาํงานระหว่างสมาชิกวุฒิสภาที่มา
จากการเลอืกต้ังและสรรหา รวมทั้งการประสานงานกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ทั้งฝ่ายรัฐบาล และฝ่ายค้านทาํงานด้วยความราบรื่นในงานนิติบัญญัติ สําหรับท
ด้านการดูแลปัญหาของประชาชนนั้นมีความต้ังใจทีจ่ะใหก้ลไกของวุฒิสภาดูแล
แก้ไขทุกปัญหาได้ในความเดือดร้อนที่ร้องเรียนมายงัวุฒิสภา ซึ่งตนเองนั้นเป็นคน
เชียงใหม่ เป็นคนต่างจังหวัดกเ็ขา้ใจปัญหาประชาชนที่อยู่ต่างจงัหวัดเป็นอย่างดี 
สําหรับประสบการณก์ารทํางานทั้งในและต่างประเทศนั้น ถึงแม้ว่าตนเองจะเป็น
สุภาพสตรกี็ตามกเ็คยได้รับความไว้วางใจในตําแหน่งองค์สตรีระดับประเทศ ด้าน
การเมอืงกเ็คยเป็นกกต.ประจําจังหวัด และด้านงานนิติบัญญัติเองกไ็ด้รับตําแหน่ง
ที่สําคัญไมว่่าจะได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งรองประธานคณะกรรมาธกิารสามัญ
ของวุฒิสภาถึง ๒ คณะ นอกจากนี้ยังเปน็คณะอนุกรรมาธิการติดตามกองทุนสตรี
ด้วย และในฐานะนักเศรษฐศาสตร์ก็คิดว่าจะสามารถเขา้ใจปญัหา โดยสามารถ
เชื่อมทกุภาคส่วนที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกบัวุฒิสภาให้มีการทํางานด้วยกนัได้โดย
การขจัดความขัดแยง้ สมานความรัก ความสามัคคี ให้การทํางานของวุฒิสภา
เป็นไปด้วยความราบรื่นได้ สําหรับด้านต่างประเทศนั้นก็มั่นใจว่าจะสามารถ
ดําเนินงานด้านต่างประเทศทีไ่ด้รับผิดชอบในหน้าทีไ่ด้ด้วยประสบการณ์การ
เดินทางศกึษา ดูงานต่างประเทศมามากกว่า ๓๐ ประเทศทั่วโลก โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งงานของวุฒิสภากบัการเดินหน้าสู่ประชาคมอาเซยีนในอีก ๓ ปีข้างหน้า  
นายสุรเดช จิรฐิติเจริญ สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดปราจีนบุรี แสดงวิสัยทศัน์ยืนยัน
การทําหนา้ที่ด้วยความเป็นกลาง และพร้อมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิก ฯ 
สามารถประสานงานกับทุกคนได้ ส่วนความคิดเห็นปัญหาอุปสรรคของประชาชน 
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นั้นตรงนี้มองว่า วุฒิสภาต้องเป็นที่พึ่งของประชาชนได้ นอกจากนี้ตนเองยังมี
ความต้ังใจในการสร้างศรัทธาของวุฒิสภาให้สมาชิก ฯมีความรัก ความสามัคคี 
ส่งเสรมิใหส้มาชิกเปน็ที่ยอมรับของประชาชน และพร้อมจะสง่เสริมการทํางาน
ของคณะกรรมาธิการของวุฒิสภาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนที่ร้องเรยีนความเดือดร้อนผ่านมายังคณะกรรมาธิการ
รวมทั้งการเผยแพร่งานการพิจารณารายงานและร่างพระราชบัญญัติฉบับต่าง ๆ 
ในคณะกรรมาธิการให้ได้มากขึน้ 
นายกฤช อาทิตย์แก้ว สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดกําแพงเพชร แสดงวิสัยทัศน์ต้ัง
ความหวังที่จะสร้างวุฒิสภาใหม้ีการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นธรรม เปน็กลาง 
เสมอภาคและมีเอกภาพ ซึ่งเปน็ความต้ังใจมานานเนื่องจากเห็นว่าที่ผา่นมาองค์กร
วุฒิสภาถกูกระทําโดยไมเ่ป็นธรรมจากองค์กรหลาย ๆ องค์กรที่ไม่ให้ความสําคัญ
กับวุฒิสภา และในสว่นของสว.สายสรรหา และสายเลือกต้ังกม็ีความต้ังใจในการที่
จะปรับความสามารถของทัง้สองฝ่ายใหส้อดคล้องกันเพื่อนําประเทศไปสู่ความ
เจริญรุ่งเรอืงด้วยฝ่ายนิติบัญญัติ โดยองค์กรวุฒิสภา 
นายดิเรก ถึงฝั่ง สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดนนทบุรี แสดงวิสัยทศัน์ว่าการทําหน้าที่
รองประธานวุฒิสภาซึ่งโดยตําแหน่งต้องเป็นประธานคณะกรรมาธิการวสิามัญ
กิจการวุฒิสภาด้วย ดังนั้นตําแหน่งนี้จําเป็นอย่างยิง่ที่จะต้องเป็นผู้ที่มีความ
เสียสละอย่างสูงกับงานของวุฒิสภาในการประสานงานด้านการประชุมวุฒิสภาแต่
ละครั้งใหม้ีความราบรื่นและมปีระสิทธิภาพ รวมทั้งต้องมีความรู้ ความสามารถ มี
หลักธรรมาภิบาล เปน็นักประสานงานที่มมีนุษยส์ัมพันธ์ที่ดีและมีวุฒิภาวะทาง
อารมณ์ทีพ่ร้อมเพื่อให้การประสานงานมีความคลอ่งตัว ราบรื่น และที่สําคัญต้อง
เป็นนักบรกิารที่ดีสําหรับสมาชิก ฯ ด้วย ซึ่งคิดว่าตนเองมีความพร้อมในตําแหน่ง
ดังกล่าวทุกประการ 
นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย สมาชิกวุฒิสภาแบบสรรหา แสดงวิสัยทัศน์ว่าถ้าได้รับเลือก
เป็นรองประธานวุฒิสภาจะผลักดันให้มีการปรับปรุงฐานข้อมูลเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติ
ต่าง ๆที่จะเข้าสู่ท่ีประชุมวุฒิสภา โดยจะมีการวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติแต่ละฉบับให ้
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สมาชิก ฯและบุคคลท่ัวไปได้อ่านและเข้าใจง่ายขึ้น ด้านการปฏิบัติหน้าท่ีของวุฒิสภาใน
การตั้งกระทู้ถามเพื่อถามฝ่ายบริหารนั้น จะปรับปรุงวิธีการประสานงานกับฝ่ายบริหารใน
การถาม ตอบกระทู้ถามในที่ประชุมวุฒิสภาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการบริหารการ 
ประชุมใหญ่ของวุฒิสภาจะปรับให้มีการประชุมท่ีน่าติดตามการทํางานมากยิ่งขึ้น ส่วนการ
รักษาภาพลักษณ์ของวฒิุสภา ก็จะพยายามทําให้การปฏิบติัหน้าท่ีของสมาชิกวุฒิสภาให้มี
ความเป็นกลาง และมีความเป็นอิสระ เพื่อให้ได้รับการยอมรับจากประชาชนและทุกภาค
ส่วนในสังคม นอกจากนี้สถานที่ทํางาน การอํานวยความสะดวกให้กบัสมาชิกวฒิุสภานั้นก็
มีแนวคิดท่ีจะจัดระบบการจราจรภายในวุฒิสภาให้มีความคล่องตัว และการดูแลความ
ปลอดภัยให้สมาชิก ฯ ให้มีความม่ันใจในการปฏิบัติหน้าท่ีมากขึ้น  
นายสมัคร เชาวภานันท์ สมาชิกวุฒิสภาแบบสรรหา แสดงวิสัยทัศน์เน้นความเป็นกลาง
และทํางานบริการสมาชิก ฯให้ได้รับความสะดวกเพื่อประสิทธิภาพงานนิติบัญญัติ โดย
กิจการภายในสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา จะสนับสนุนภารกิจเพื่อการทําหน้าท่ีของ
สมาชิก ฯ ในการประสานงานกับทุกฝ่ายได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นองค์กรวุฒิสภา และ
องค์กรนอก จะทํางานให้วุฒิสภามีภาพลักษณ์ท่ีดี ในการประสานงานกับทุกฝ่ายอย่างมี
เหตุผล บนพื้นฐานความถูกต้องและเป็นธรรม 
นายบุญชัย โชควัฒนา สมาชิกวุฒิสภาสรรหา แสดงวิสัยทัศน์โดยจะทํางานเพื่องาน ด้วย
ความเสียสละ และต้องเป็นผู้ให้ตลอดเวลา  รวมทั้งมีความต้ังใจในการทํางานด้วยความ
เป็นเอกภาพ เป็นกลาง ไม่ฝักใฝ่การเมืองไม่ว่าฝ่ายใดทั้งสิ้น สําหรับส่วนงานของ
คณะกรรมาธิการโดยเฉพาะการศึกษา การสัมมนา รายงานเรื่องต่าง ๆ ก็จะผลักดันให้มี
ผลเป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติมากขึ้น นอกจากนี้มีความต้ังใจในการปรับปรุงระบบการ
ทํางานภายในวุฒิสภาให้มีความเหมาะสมกับบรรยากาศการทํางานของวุฒิสภา อาทิ การ
ปรับปรุงด้านงานไอ ซี ที พร้อมทั้งมีความตั้งใจในการตั้งกองทุนสมาชิกช่วยสมาชิกหรือ
เพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิก ฯ ด้วย 
 ภายหลังการแสดงวิสัยทัศน์ท่ีประชุม ฯ สมาชิก ฯได้ลงคะแนนตามข้อบังคับการ
ประชุมวุฒิสภา ข้อ ๖ วรรค ๔ ท่ีกําหนดว่าการลงคะแนนเลือกตั้งรองประธานวุฒิสภาให้
ทําโดยการเขียนชื่อผู้ซึ่งสมาชิก ฯจะเลือกลงบนแผ่นกระดาษใส่ซองที่เจ้าหน้าท่ีจัดให้แล้ว
เรียกชื่อตามลําดับอักษรมาลงคะแนนเป็นรายคน โดยนําซองใส่ลงในภาชนะที่จัดไว้เพื่อ
การนั้น และในการตรวจนับคะแนนให้ประธานของที่ประชุมเชิญสมาชิกไม่น้อยกว่าห้าคน 
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เป็นกรรมการตรวจนับคะแนน ซึ่งในการเลือกตั้งครั้งนี้ประธาน ฯได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจนับคะแนนจํานวน ๖ คนคือนายวิบูลย์ คูหิรัญ สมาชิกวุฒิสภาแบบสรรหา นาย
มหรรณพ เดชวิทักษ์ สมาชิกวุฒิสภาแบบสรรหา นายพิชัย สุนทรสัจบูลย์ สมาชิกวุฒิสภา
จังหวัดอุดรธานี นายประสงค์ศักด์ิ บุญเดช สมาชิกวุฒิสภาแบบสรรหา นายสุโข วุฑฒิโชติ  
สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสมุทรปราการ นายวิเชียร คันฉ่อง สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดตรัง ซึ่งที่
ประชุมได้มอบหมายให้นายวิบูลย์ คูหิรัญ หนึ่งในคณะกรรมการเป็นผู้ได้รับมอบอํานาจให้
ลงลายมือชื่อกํากับบัตรลงคะแนนของสมาชิก ฯร่วมกับเลขาธิการวุฒิสภา 
 ผลการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งรอบแรกมีดังนี้นายดิเรก ถึงฝั่ง ได้ ๒๐ คะแนน ,นาย
สุรเดช จิรฐิติเจริญได้ ๔ คะแนน,นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย ได้ ๓๕ คะแนน, นายบุญชัย 
โชควัฒนา ได้ ๑๖ คะแนน นายกฤช อาทิตย์แก้ว ได้ ๑๖ คะแนน นายสมัคร เชาวภานันท์
ได้  คะแนน นายดิเรก ถึงฝั่งได้  คะแนน หม่อมหลวงปรียพรรณ ศรีธวัชได้  คะแนน โดยมี
ผู้งดออกเสียงลงคะแนน ๒ เสียง 
 อย่างไรก็ตามการลงคะแนนในรอบที่หนึ่งนี้ยังไม่มีผู้ได้รับคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่ง 
ของที่ประชุมวุฒิสภาจํานวน ๑๔๔ คนจึงมีผลทําให้ต้องมีการลงคะแนนเลือกตั้งใหม่ครั้งที่
สอง โดยนําผู้ท่ีได้รับคะแนนสูงสุดในรอบแรก ๒ คนคือนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย และ
นายสุรเดช จิรฐิติเจริญ ให้สมาชิก ฯลงคะแนนอีกครั้ง ซึ่งผลการลงคะแนนรอบที่สอง
ปรากฏว่านายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชยั ได้คะแนน ๗๓ คะแนน นายสุรเดช จิรฐิติเจริญได้ 
๖๙ คะแนน โดยมีผู้งดออกเสียง ๑ เสียง จึงทาํให้นายสุรชัย เลี้ยงบญุเลิศชัย ซึง่เป็น
สมาชิกวุฒิสภาแบบสรรหา ได้รับเลือกเป็นรองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง แทนตําแหน่งที่
ว่าง  
 จากนั้นที่ประชุมได้มีการพิจารณาต่อเนื่องในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๒ คือร่าง
พระราชบัญญัติกําหนดภาระในอสังหาริมทรัพย์เพื่อกิจการขนส่งมวลชน โครงการ
รถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล ในท้องที่เขตห้วยขวาง เขตวัฒนา และเขตสาธร 
กรุงเทพมหานคร ในการพิจารณาวาระที่สองและวาระที่สามครั้งนี้ โดยสาระสําคัญของ
ร่างพระราชบัญญัติฉบบันี้เมื่อออกบังคับเป็นกฏหมายแล้วจะมีผลในการกําหนดภาระใน
อสังหาริมทรัพย์เพื่อกิจการขนส่งมวลชนในท้องที่เขตห้วยขวาง เขตวัฒนา และเขตสาธร
กรุงเทพมหานคร โดยไม่จําเป็นต้องได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ของอสังหาริมทรัพย์เพื่อใช้
ประโยชน์ในการดําเนินกิจการรถไฟฟ้า โครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล 
กล่าวคือการกําหนดให้ท่ีดินในท้องที่ดังกล่าวภายในแนวเขตตามแผนที่ท้าย 
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พระราชบัญญัติให้ตกอยู่ภายใต้ภาระในอสังหาริมทรัพย์เพื่อกิจการขนส่งมวลชนในการ
ดําเนินกิจการรถไฟฟ้า โครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล โดยให้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมรักษาการ ตามร่างในมาตรา ๔ ของร่างพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้ ซึ่งเป็นการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตต่อประเด็นการใช้ท่ีดินในอนาคต 
โดยเฉพาะการใช้เนื้อที่ใต้ผิวดิน ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์โดยตรงของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
แห่งประเทศไทย ดังนั้นจึงต้องออกกฏหมายฉบับนี้มาบงัคับใช้เพื่อทําให้เกิดความเข้าใจที่
ตรงกันในอนาคตว่าในพื้นที่ประกาศดังกล่าว เอกชนไม่มีสิทธิ์ท่ีจะใช้ได้เนื่องจากอาจจะ
สร้างผลกระทบโดยตรงกับระบบของรถไฟฟ้าใต้ดิน 
 ร่างพระราชบัญญัติฉบบันี้ไม่มีสมาชิก ฯอภิปราย ซี่งที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบใน
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓ ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมวุฒิสภา 
 จากนั้นที่ประชุมได้พิจารณาในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๒  คือร่างพระราชบัญญัติ
สถาบันการพลศึกษา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ ซึ่งเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมในสาระสําคัญคือการ
กําหนดบทนิยามคําว่า “กระทรวง” “สภาวิชาการ” “วิทยาเขต” “คณะ” “บัณฑิต
วิทยาลัย” “สํานัก” เพิ่มขึ้นเพื่อให้เกิดความชัดเจน นอกจากนี้ยังมีการกําหนดให้สภา
สถาบันการพลศึกษามีอํานาจหน้าท่ีในการบริหารงานบุคคลของสถาบันตามกฏหมายว่า
ด้วยระเบียบข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา และให้สถาบันนี้มีฐานะเป็นนิติบุคคลมี
ฐานะเป็นกรมในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นส่วนราชการตามกฏหมายว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณและมีการกําหนดเพิ่มบัณฑิตวิทยาลัย เป็นส่วนราชการในสถาบัน
การพลศึกษาเพื่อยกฐานะให้สถาบันการพลศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่าง
หลากหลายสาขาและสามารถจัดการศึกษาในระดับท่ีสูงขึ้นได้ รวมทั้งในร่าง
พระราชบัญญัติฉบับนี้มีการแก้ไข ๓ ประการคือแก้ไของค์ประกอบของสภาสถาบันการ
พลศึกษา โดยกําหนดให้อธิบดีกรมพลศึกษาเป็นกรรมการสภาสถาบันโดยตําแหน่งและให้
สภาสถาบันแต่งตั้งรองอธิการบดีคนหนึ่งซึ่งมิใช่กรรมการสภาสถาบัน เป็นกรรมการและ
เลขานุการ สภาสถาบันโดยคําแนะนําของอธิการบดี แก้ไขเพิ่มเติมอํานาจหน้าท่ีของสภา
สถาบันการพลศึกษา โดยกําหนดให้มีอํานาจหน้าท่ีพิจารณาอนุมัติหลักสูตรการศึกษาของ
สถาบัน การแต่งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี รองอธิการบดีประจําวิทยาเขต 
ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี คณบดี หัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ ฯลฯ รวมทั้งวางระเบียบและออกข้อบังคบัเกี่ยวกับการบริหารงานการเงิน 
การจัดหารายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถาบันและอนุมัติงบประมาณรายจ่าย 
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จากเงินรายได้ของสถาบันและแก้ไขวิธีการได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารสถาบัน
และการพ้นจากตําแหน่ง รวมทั้งแก้ไขคุณสมบัติของอธิการบดี รองอธิการบดีและรอง
อธิการบดีประจําวิทยาเขต 
 ร่างพระราชบัญญัติฉบบันี้มีสมาชิก ฯอภิปรายอย่างกว้างขวางไม่ว่าจะเป็นประเด็น
สภาสถาบันตามร่างนี้ รวมทั้งอํานาจหน้าท่ีของสภาสถาบัน กระทรวงที่มีหน้าท่ีรักษาการ
ตามพระราชบัญญัติฉบบันี้ซึ่งในตัวร่างได้กําหนดให้เป็นการกระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬาซึ่งสมาชิกบางส่วนเห็นว่าควรจะเป็นกระทรวงศึกษาธิการน่าจะมีความเหมาะสมกว่า
เนื่องจากเห็นว่าสถาบันการพลศึกษาตามชื่อร่างนี้นั้นก็เกี่ยวข้องกับการศึกษาโดยตรงซึ่งถ้า
ขึ้นอยู่กับกระทรวงศึกษาธิการก็น่าจะมีความคล่องตัวในการดําเนินงานของสถาบันการพล
ศึกษามากกว่า 
 ภายหลังการอภิปรายและชี้แจงของคณะกรรมาธิการฯ พร้อมขอบคุณสมาชิกฯท่ี
สงวนคําแปรญัตติและแปรญัตติในการอภิปรายให้ข้อสังเกตต่อร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้
หลายประเด็นซึ่งคณะกรรมาธิการจะได้นําไปปรับใชใ้ห้สอดคล้องในสาระสําคัญของร่าง
พระราชบัญญัติในโอกาสต่อไป 
 จากนั้นที่ประชุม ฯ ได้ลงมติวาระที่สามเห็นชอบต่อร่างพระราชบัญญัติฉบับนี ้
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